



## Oregon

### NÂNG CAO TIẾNG NÓI CỦA HỌC SINH

Sở Giáo Dục Oregon (Oregon Department of Education (ODE)) cam kết sâu sắc trong việc giúp đỡ mọi học sinh học tập, phát triển và thành công. ODE cũng cam kết cung cấp các cơ hội phản hồi và đóng góp ý kiến để liên tục cải thiện những trải nghiệm giáo dục cho tất cả học sinh tại Oregon. Khảo Sát Phát Triển Công Bằng Giáo Dục cho Học sinh (SEED) sẽ giúp ODE thu thập thông tin về những trải nghiệm giáo dục của học sinh tại Oregon. Thông tin này sẽ giúp ODE phát triển các nguồn lực và hỗ trợ phù hợp cho các quận tại Oregon, đồng thời nhắm mục tiêu tốt hơn vào những nơi cần nhất. Dữ liệu Khảo sát SEED cũng có thể giúp các quận tạo dựng bức tranh đầy đủ hơn về bối cảnh địa phương của họ và thực hiện các điều chỉnh chiến lược đối với chương trình giảng dạy, những sự dẫn dắt và các hỗ trợ học thuật liên quan mà họ cung cấp cho học sinh.

### KHẢO SÁT SEED ...

- **...cung cấp cơ hội để nghe từ phía học sinh.** Khảo Sát SEED mang đến cho học sinh cơ hội để nói lên những trải nghiệm của mình trong hệ thống giáo dục của Oregon.
- **... được thiết kế để nắm bắt cảm giác thân thuộc và những trải nghiệm của học sinh tại trường.** Cuộc khảo sát hỏi học sinh về khả năng tiếp cận các nguồn học tập, những cơ hội học tập, niềm tin về hiệu quả bản thân và ý thức về sự gắn bó của các em.
- **... có sẵn để đáp ứng những nhu cầu của tất cả học sinh.** Học sinh có quyền truy cập vào các hỗ trợ tiếp cận tương tự như các bài kiểm tra toàn tiểu bang. Một Khảo sát SEED thay thế cũng có sẵn, được thiết kế cho học sinh gặp phải các khuyết tật về nhận thức đáng kể.
- **...mất 10-20 phút để hoàn.** Khảo Sát SEED ngắn gọn và bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm cho học sinh lớp 3-11 và các câu hỏi mở bổ sung cho học sinh lớp 6-11.
- **...được bảo mật.** Những phản hồi của học sinh trong cuộc khảo sát được bảo mật trừ khi phản hồi của học sinh cho thấy khả năng gây hại cho học sinh hoặc người khác. Khi phản hồi của học sinh được đánh dấu là một cảnh báo khủng hoảng tiềm ẩn, phản hồi của học sinh sẽ được chia sẻ với nhân viên nhà trường địa phương để đảm bảo an toàn cho học sinh. Ngoại trừ trường hợp cảnh báo khủng hoảng tiềm ẩn, phản hồi của từng học sinh trong Khảo Sát SEED sẽ không được chia sẻ ở cấp trường, cấp quận và cấp tiểu bang. Phản hồi của Khảo Sát SEED được lưu trữ an toàn và chỉ được một số ít nhân viên tại ODE xem nhằm mục đích phân tích dữ liệu và chuẩn bị dữ liệu khảo sát để báo cáo theo cách bảo vệ tính bảo mật của học sinh.

### MIÊU TẢ NHỮNG QUYỀN LỢI

Luật của Oregon (Dự Luật Hạ Viện 2656) yêu cầu mỗi khu học chánh phải cung cấp Khảo Sát SEED cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 11. Cha mẹ hoặc người giám hộ có thể từ chối, bằng lời nói hoặc bằng văn bản, cho con em mình tham gia Khảo Sát SEED. Nhà trường sẽ thông báo cho phụ huynh về việc quản lý và quy trình từ chối tham gia ít nhất 5 ngày trước khi tiến hành Khảo Sát SEED. Học sinh cũng có thể từ chối tham gia bất kỳ lúc nào, bằng lời nói hoặc bằng văn bản. Học sinh cũng có thể từ chối trả lời các câu hỏi riêng lẻ trong khảo sát SEED.

### KHUNG THỜI GIAN QUẢN LÝ TOÀN TIỂU BANG

Khảo Sát SEED sẽ được tiến hành trong khung thời gian toàn tiểu bang được nêu dưới đây. Các trường và quận sẽ xác định ngày và giờ hành chính cụ thể.

Các lớp 3-11

02/04/2025 — 06/13/2025

GIỮ ĐƯỢC THÔNG TIN

SCAN ME





Để biết thêm thông tin và xem lại Khảo Sát SEED, hãy truy cập trang [mạng Khảo Sát SEED](#) của Sở Giáo Dục Oregon hoặc quét mã QR bên phải. Nhân viên nhà trường và quận có thể trả lời thêm các câu hỏi

## CÁC QUYỀN CỦA CHA MẸ/NGƯỜI GIÁM HỘ ĐỂ THAM GIA KHẢO SÁT

Luật Oregon (Dự Luật Hạ Viện 2656) cho phép cha mẹ hoặc người giám hộ từ chối, bằng lời nói hoặc bằng văn bản, cho phép con mình tham gia Khảo Sát SEED. Nhà trường sẽ cung cấp cho bất kỳ học sinh nào được miễn tham gia Khảo Sát SEED thời gian học có giám sát (hoặc hoạt động học tập khác) trong khi những học sinh khác đang hoàn thành khảo sát.

- Nếu quý vị muốn con em của mình tham gia Khảo Sát SEED, **không cần phải thực hiện thêm hành động nào nữa.**
- Nếu quý vị không muốn con em của mình tham gia Khảo Sát SEED, **vui lòng hoàn thành một trong các tùy chọn dưới đây.**
  - Để giúp trường học của con quý vị lập kế hoạch hiệu quả, vui lòng gửi biểu mẫu này hoặc liên hệ với trường học của con quý vị ít nhất một ngày trước ngày đầu tiên tiến hành khảo sát.

### LỰA CHỌN 1

Để từ chối bằng văn bản, vui lòng hoàn thành phần này và gửi lại mẫu này cho trường của con quý vị.

Họ Họp Phát của Học Sinh: \_\_\_\_\_

Tên Họp Pháp của Học sinh: \_\_\_\_\_

Lớp của Học Sinh Ghi Danh: \_\_\_\_\_

Trường của Học Sinh: \_\_\_\_\_

Tôi hiểu rằng khi ký vào mẫu này, tôi từ chối cho con em của tôi tham gia Khảo Sát SEED chỉ trong năm học hiện tại.

Chữ ký của Phụ Huynh/Người Giám Hộ: \_\_\_\_\_ Ngày: \_\_\_\_\_

Viết in tên của Phụ Huynh/Người Giám Hộ: \_\_\_\_\_

### LỰA CHỌN 2

Để từ chối bằng lời nói, vui lòng liên hệ với trường học của con quý vị qua điện thoại hoặc đến trực tiếp. Hãy chuẩn bị cung cấp thông tin sau:

- Tên họp pháp của học sinh (tên và họ)
- Lớp học sinh ghi danh
- Tên của quý vị (như là phụ huynh/người giám hộ của học sinh)



## Thông Báo Hàng Năm Về Khảo Sát Phát Triển Công Bằng Giáo dục cho Học sinh (SEED) của



### Oregon

- Xác nhận bằng lời rằng quý vị muốn từ chối tham gia Khảo Sát SEED cho con em của mình.